

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ซึ่งนำเสนอหัวข้อ วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และวิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และวิธีดำเนินการวิจัย

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง จำแนกตามปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

สมมติฐานการวิจัย ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ความรู้และความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแตกต่างกัน

วิธีดำเนินการวิจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 167 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ยามานะ (Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 และทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยกำหนดเทศบาลตำบลละ 7 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - way analysis of variance : ANOVA)

สรุปผลการวิจัย

1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่อายุมากกว่า 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท อาชีพธุรกิจ และ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนึ่งสมัย
2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรู้และความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงอยู่ในระดับสูง
3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในภาพรวมมีความเห็นด้วย โดยเห็นด้วยทั้งด้านโครงสร้างเทศบาล และด้านอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยังไม่แน่ใจในเรื่อง 1) การยุบสภาเทศบาลไม่เป็นเหตุให้นายกเทศมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง เป็นการให้นายกเทศมนตรีพ้นจากการอยู่ใต้อำนาจของสภาเทศบาล ทำให้นายกเทศมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) วาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่จำเป็นต้องตรงกันกับวาระของสภาเทศบาล เนื่องจากสภาไม่ได้เลือกนายกเทศมนตรี 3) นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจะปลอดจากอำนาจการต่อรองของฝ่ายสภา 4) ผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีไม่จำเป็นต้องสร้างทีมเพื่อส่งสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 5) นายกเทศมนตรีเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีใน เขตเทศบาลทำให้เร่งรัดการจัดเก็บได้ครบถ้วนเต็มที่ 6) การใช้ อำนาจของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารงบประมาณ เช่น การโอนงบประมาณหมวด ค่าใช้สอยได้โดยไม่จำกัดทำให้เกิดความคล่องตัวบริหาร งบประมาณ
4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มีปัจจัยด้านบุคคลซึ่งได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาล ที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล

ผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงสามารถนำผลการศึกษามาอภิปราย ได้ดังนี้ คือ

1. ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความรู้และความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 57.50) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรศรี กิจาพิพัฒน์ (2545 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่าความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากต้องการได้นายกเทศมนตรีที่ตนเองต้องการและใกล้ชิดกับประชาชน จึงทราบปัญหาและเข้าใจปัญหาของประชาชน และเห็นว่าการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป (ร้อยละ 55.70 จำแนกเป็น ปวส. – อนุปริญญา ร้อยละ 24.60 และปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 31.10 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลอย่างน้อย 1 สมัย ขึ้นไป (ร้อยละ 100) ประกอบกับอยู่ในช่วงกระแสเรียกร้องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น และกระแสการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่เข้มแข็ง และรัฐบาลก็ได้กำหนดนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นเป็นนโยบายสำคัญ มีการรณรงค์อย่างเข้มข้น รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ของทุกภาคส่วน อาทิ ภาคราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

2. ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในภาพรวม เห็นด้วยทั้งด้านโครงสร้างของเทศบาล และด้านอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณวุฒิ ออสุวรรณ (2545 : บทคัดย่อ) ที่ทำการศึกษาก่อนมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง พบว่า ความคิดเห็นของกรรมการชุมชนย่อยเทศบาลตำบลหัวหินที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนอยู่ในระดับสูง ถึงแม้จะยังไม่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง เนื่องจากกรรมการชุมชนได้ทำงานใกล้ชิดกับเทศบาลตำบลหัวหินและนายกเทศมนตรี จึงทราบปัญหาและเข้าใจข้อขัดข้องในการทำหน้าที่ของนายกเทศมนตรีรูปแบบคณะเทศมนตรีได้เป็นอย่างดี และเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี (รูปแบบเดิม) โครงสร้างของเทศบาลทำให้นายกเทศมนตรีขาดเสถียรภาพ ไม่นั่นคง ปราศจากความคล่องตัวในการบริหาร ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเห็น

ด้วยที่จะใช้การบริหารรูปแบบใหม่ คือการเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง รวมทั้งการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

3. ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงกับความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสมบูรณ์ แยมกมล (2538 : บทคัดย่อ) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานของสภาตำบลภายใต้พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ไม่มีความแตกต่างกันในความคิดเห็นเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัย เดียวกัน กล่าวคือ มีอายุมากกว่า 45 ปี (ร้อยละ 52.70) จึงมีการเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน ทำให้ความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกัน

3.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ เวชมาลินนท์ (2540 : บทคัดย่อ) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นรูปสุขาภิบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี สุขาภิบาลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการติดตามข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์) ว่ามีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นรูปสุขาภิบาลหรือไม่อย่างไร ผลการศึกษาพบว่าตัวแปร ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นรูปสุขาภิบาล ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่างกันแต่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่กระแสเรียกร้องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น และกระแสเรียกร้องการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงที่เข้มข้นร่วมกัน อีกทั้งสนใจในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเช่นกัน จึงเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งบุคคลเลือกจดจำเฉพาะส่วนที่ตนสนใจเท่านั้น

3.3 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสมบูรณ์ แต้ยมกุล (2538 : บทคัดย่อ) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารงานของสภาตำบลภายใต้พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ ไม่มีความแตกต่างกันในความคิดเห็น เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน คือ มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน (ร้อยละ 56.30) จึงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมเดียวกันมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน ทำให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

3.4 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติพงษ์ เวชมาลีนนท์ (2540 : บทคัดย่อ) ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และ ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นรูปสุขาภิบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการติดตามข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์) ว่ามีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็น ของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นรูปสุขาภิบาลหรือไม่อย่างไร ผลการศึกษาพบว่าตัวแปร อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นรูปสุขาภิบาล ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ (ร้อยละ 62.30) จึงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ที่ใกล้เคียงกัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปในลักษณะเดียวกัน จึงทำให้มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกัน

3.5 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรศรี กิจจาพิพัฒน์ (2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสบการณ์ทางการเมือง ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสมาชิกสภาเทศบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.10) เป็นผู้ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล 1 สมัย ซึ่งอยู่ในห้วงของ

กระแสการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระแสการเลือกผู้บริหารโดยตรง อิทธิพลของกระแสสังคมหลักซึ่งนำความคิดดังกล่าวส่งผลทำให้ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

3.6 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มีความรู้และความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร ถนอมทรัพย์ (2545 :บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์คณะกรรมการเลือกตั้งตามทัศนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการเลือกตั้ง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความคิดเห็นเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ของการเรียนรู้ของบุคคลซึ่งบุคคลจะเลือกจดจำเฉพาะความเห็นที่ตนสนใจเท่านั้น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 57.50) จึงอาจทำให้มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับโครงสร้างเทศบาลที่ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน รัฐบาลจึงควรกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ส่งเสริม สนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงทุกระดับให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงานในรูปแบบผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อย่างมีอิสระตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น และการมีผู้บริหารที่เข้มแข็ง ยั่งยืน

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

2.1 ควรให้การศึกษาแก่สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสภาเทศบาลต่อการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตามกฎหมายก่อนปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณที่นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด การเสนอให้ยุบสภา

เทศบาลของนายกเทศมนตรี ความรู้และความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่เป็นองค์ประกอบส่วน
ท้องถิ่นกับความรู้ความเข้าใจการบริหารของประเทศ

2.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควรศึกษาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยการ
ใช้สิทธิที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลในการศึกษาต่อและฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง
ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดขึ้น

2.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิก
สภา เทศบาลเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของเทศบาล อำนาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีในการบริหารเทศบาล และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

2.4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนทุก
สาขาควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ในด้านโครงสร้างของเทศบาลและด้านอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีไม่จำเป็นต้องสร้าง
ทีมเพื่อส่งสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาล วาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงไม่จำเป็นต้องตรงกันกับวาระของสภาเทศบาลเนื่องจากสภาไม่ได้เลือก
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจะปลอดจากอำนาจการต่อรองของฝ่าย
สภานายกเทศมนตรีเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลทำให้เร่งรัดการจัดเก็บได้ครบถ้วน
เต็มที่ การใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวในการบริหาร
งบประมาณ เช่น การโอนงบประมาณหมวดค่าใช้สอยได้โดยไม่จำกัดทำให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต่อการ
บริหารงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

2. ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลต่อการบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในเทศบาลทั้ง 3 ระดับ
คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร

3. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริหารของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล

